

Số: 254/ĐLAK-KH-KT  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  
tri trước kỳ họp thứ Tư - HĐND  
huyện khóa IV

An Khê, ngày 15 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Đak Pơ.

Ngày 11/12/2021 Điện lực An Khê nhận được Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 30/11/2021 của HĐND huyện Đak Pơ về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, trong đó có một số nội dung kiến nghị liên quan đến ngành điện, cụ thể như sau:

### **1. Xã An Thành.**

*1.1. Đề nghị Điện lực An Khê quan tâm kéo thêm đường điện trên tuyến đường Sầm - Thôn 5 vào khu sản xuất để tạo điều kiện một số hộ đang sinh sống và sản xuất nông nghiệp (đường bê tông xi măng liên thôn đi vào Làng KuK Kôn).*

Trả lời:

Qua kiểm tra, phối hợp UBND xã An Thành khảo sát thực tế khu vực trên, Điện lực An Khê có ý kiến như sau:

Tuyến đường Sầm- Thôn 5 vào khu sản xuất có 08 hộ dân sử dụng điện, các hộ dân chủ yếu sinh sống và sản xuất nông nghiệp nên không tập trung (khoảng cách giữa 2 hộ dân liền kề rất xa, >300m). Điện lực An Khê đã lập kế hoạch trình Công ty Điện lực Gia Lai đăng ký đưa vào dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2015-2020 (dự án 2081) do Ban quản lý điện nông thôn Miền Trung làm chủ đầu tư, đã được phê duyệt và đang chờ triển khai thi công. Khi nào có kế hoạch thi công cụ thể thì Điện lực sẽ thông báo cho UBND xã An Thành biết để phối hợp

*1.2. Đề nghị Điện lực An Khê nâng cao đường điện hạ thế dọc tuyến đường QL 19 từ km 97 đến km 99. Vì lý do trước đây cột điện được đặt trên nền đất dọc theo quốc lộ, khu vực này rất thấp so với mặt đường, bên cạnh đó hệ thống dây cáp viễn thông treo theo cột thấp. Trong khi đất khu vực này được quy hoạch và đến nay đã được đấu giá hết các lô cho người dân, nhân dân đã có nhiều hộ đổ đất san nền làm nhà ở ổn định. Để đảm bảo an toàn cho người dân, thuận lợi cho các phương tiện đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản đối với các tuyến đường ngang nối ra Quốc lộ 19 an toàn, nhằm phát triển kinh tế khu vực trung tâm tại thôn 5, Xã An Thành, đề nghị chi nhánh điện An Khê cải tạo nâng*

cao đường điện để thuận lợi cho nhân dân làm ăn sinh sống đảm bảo được an toàn ổn định.

Trả lời:

Tuyến đường dây điện đoạn từ km 97 đến km 99 Quốc lộ 19 là tuyến đường trung áp 22 kV, khoảng cột 427 đến 454 xuất tuyến 472AKH, cấp điện Xã Hà Tam, huyện ĐakPơ. Công trình được BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện An Khê đầu tư xây dựng năm 1997 đã được Sở Xây dựng cấp phép, bàn giao lại cho ngành điện quản lý vận hành năm 2005 theo chương trình tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn. Qua kiểm tra tuyến đường dây trung áp trên đảm bảo chiều cao dây dẫn tính đến mặt đất theo quy định. Để có cơ sở lập phương nâng cao đường dây điện theo đề nghị của cư tri xã An Thành, Điện lực An Khê đề nghị xã An Thành cung cấp bản đồ quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt khu đất trên để Điện lực An Khê có cơ sở báo cáo cấp trên .

Đối với các hệ thống dây viễn thông trên đoạn này thuộc nhiều chủ sở hữu khác nhau (Viettel, VNPT, SCTV, FPT...), đa số các dây viễn thông của các chủ sở hữu đi trên cột riêng, số ít còn lại đi chung cột Điện lực. Đối với các hệ thống viễn thông đi chung cột Điện lực, trong thời gian đến Điện lực sẽ thông báo cho các chủ sở hữu phối hợp ngành điện thực hiện công tác bố cáp, nâng cao đảm bảo an toàn, mỹ quan theo quy định.

2. Cư tri thị trấn ĐakPơ: Cuối đoạn đường Hoàng Văn Thụ- Tổ dân phố 1, hiện nay vẫn chưa được lắp đặt trụ điện; Tổ dân phố đã vận động nhân dân khu vực này (khoảng 10 hộ) đóng góp, tự lắp đặt, trụ và đấu nối dây điện để phục vụ nhu cầu sử dụng từ năm 2019, nhưng đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND huyện quan tâm, kiến nghị Điện lực An Khê đầu tư, mở rộng tuyến đường điện, phục vụ nhu cầu và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện của nhân dân.

Trả lời: Qua kiểm tra, phối hợp UBND Thị trấn ĐakPơ khảo sát thực tế khu vực trên, Điện lực An Khê có ý kiến như sau:

Hiện các khu vực cư tri thị trấn Đak Pơ kiến nghị, Điện lực An Khê đã lập kế hoạch trình Công ty Điện lực Gia Lai đăng ký đưa vào dự án: Công trình Hoàn Thiện lưới phân phối tỉnh Gia Lai (Đồng Bộ dự án KFW 3.1)- Hạng mục: Huyện Đak Pơ. Dự án đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung phê duyệt theo Quyết định số 3205/QĐ-EVNPC ngày 20/4/2020. Dự kiến hạng mục công trình trên sẽ thi công hoàn thành trong Quý 2/2022. Khi nào có kế hoạch thi công cụ thể thì Điện lực sẽ thông báo cho UBND Thị trấn ĐakPơ biết để phối hợp.

3. Cư tri Xã Phú An .

Kiến nghị UBND huyện ĐakPơ làm việc với Điện lực An Khê khảo sát thực hiện nâng cấp lưới điện sinh hoạt nông thôn tại thôn An Quý (đội 4) và thôn An Phú (đội 2) hiện nay đường điện xuống thấp, hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra, phối hợp UBND xã Phú An khảo sát thực tế khu vực trên, Điện lực An Khê có ý kiến như sau:

3.1 Đối với lưới điện sinh hoạt tại thôn An Quý: Trưởng thôn (Anh Tiến) xác nhận trong năm 2021 không có kiến nghị như nêu trên. Năm 2020, ngành điện đã đầu tư xây dựng 0,654 km đường dây hạ áp cấp điện Đội 4 Thôn An Quý thuộc công trình Hoàn Thiện, Chống quá tải lưới điện Khu vực An Khê- ĐakPơ năm 2020.

3.2 Đối với lưới điện sinh hoạt nông thôn tại thôn An Phú (đội 2):

Hiện các khu vực cử tri xã Phú An kiến nghị, Điện lực An Khê đã lập kế hoạch trình Công ty Điện lực Gia Lai đăng ký đưa vào dự án: Công trình Hoàn Thiện lưới phân phối tỉnh Gia Lai (Đồng Bộ dự án KFW 3.1)- Hạng mục: Huyện Đak Pơ. Dự án đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung phê duyệt theo Quyết định số 3205/QĐ-EVNPC ngày 20/4/2020. Dự kiến hạng mục công trình trên sẽ thi công hoàn thành trong Quý 2/2022. Khi nào có kế hoạch thi công cụ thể thì Điện lực sẽ thông báo cho UBND xã Phú An biết để phối hợp.

Điện lực An Khê cảm ơn sự quan tâm của Quý cử tri, các cơ quan, đơn vị đã có ý kiến phản ánh. Trong thời gian tới rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của quý cử tri, các cơ quan, đơn vị để Điện lực An Khê thực hiện nhiệm vụ cấp điện và phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- UBND huyện Đak Pơ (báo cáo);
- GLPC (báo cáo);
- UBND các xã: An Thành, Phú An, TT Đak Pơ;
- Lưu: KH-KT.

**ĐIỆN LỰC AN KHÊ  
GIÁM ĐỐC**



**Hồ An Bình**